



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
GAP	1	เกษตร หนุนปลูกพืช GAP สร้างรายได้อย่างยั่งยืน	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	2	กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนกลุ่มสินค้าด้านพืช นำร่อง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสู่เป้าหมาย เกษตรกรรายได้เพิ่ม 3 เท่า ในปี 2570	Thailand Plus Online
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
หยุดเผาพื้นที่เกษตร	3	จ.จันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Young Smart Farmer	4	เกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เกษตรกรผู้ปลูกแคคตัส Young Smart Farmer ตำบลในควน	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชน	5	วช. ร่วมกับ จ. นครศรีธรรมราช เปิดตัว “กาแฟลิซล” นครศรีธรรมราช สู่อ Soft Power พันธุ์ของขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย	เทคโนโลยีชาวบ้าน
การฝึกอบรม	6	เกษตรจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการที่จะพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์และอุตสาหกรรม ประเทศ ญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯธุรกิจ

เกษตรกร หนุนปลูกพืช GAP สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

© 13 ธ.ค. 2566 เวลา 15:49 น. | 37



กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP ได้ผลผลิตคุณภาพดี ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช โดยทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครขึ้นทะเบียน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินแปลงเบื้องต้น รวมทั้งรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และประสานงานจัดส่งใบสมัครให้หน่วยตรวจรับรองในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนร่วมเป็นคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร จาก มกษ. 9001 - 2556 เป็น มกษ. 9001 - 2564 โดยในรายละเอียดสำคัญคือมีการปรับข้อกำหนดในการผลิตสินค้าพืชอาหารให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานมีสวัสดิภาพที่ดี

สำหรับ GAP พืช คือ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crop)” เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ในระดับสวน/แปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี จุลินทรีย์และศัตรูพืช มีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภคหรือความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างความยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนกลุ่มสินค้าด้านพืช นář่อง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรกรรรายได้เพิ่ม 3 เท่า ในปี 2570

14 ธันวาคม 2023 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายติดตามขับเคลื่อนการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (500 ตำบล นář่อง) ซึ่งมีคณะทำงานแยกตามกลุ่มสินค้า จำนวน 3 คณะทำงานย่อย ประกอบไปด้วยกลุ่มสินค้าด้านพืชและบริการมูลค่าสูง กลุ่มสินค้าด้านประมง และกลุ่มสินค้าด้านปศุสัตว์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลุ่มสินค้าด้านพืชและบริการมูลค่าสูง โดยใช้กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลักดันให้เกิดตำบลเกษตรมูลค่าสูงนář่อง 500 ตำบล และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปี 2570 สำหรับกรอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (นář่อง 500 ตำบล) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก 100 ตำบล ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีการส่งออก มีการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือ กลุ่มเครือข่าย Smart Farmer, Young Smart Farmer และเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานส่งออก โดยกลุ่มนี้จะมีแนวทางการขับเคลื่อน คือ การขยายตลาดและขยายฐานการผลิตในการส่งออก กลุ่มที่ 2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 100 ตำบล ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือ กลุ่มเครือข่าย Smart Farmer, Young Smart Farmer ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการส่งออกหรือแปรรูป เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดสับปะรด ข้าว กาแฟ เป็นต้น โดยกลุ่มนี้จะมีแนวทางการขับเคลื่อน คือ พัฒนาระบบการผลิตและแปรรูป (ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงขึ้น) และกลุ่มที่ 3 กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ 300 ตำบล ซึ่งมีการผลิตและบริหารจัดการโดยกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือ กลุ่มเครือข่าย Smart Farmer, Young Smart Farmer มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น เป็นสินค้า GI สมุนไพร เกษตรอินทรีย์ Functional food, Plant based เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องเป็นสินค้าสะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน มีแหล่งท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนได้ โดยกลุ่มนี้จะมีแนวทางการขับเคลื่อน คือ สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น

“สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานภายในกับหน่วยงานด้านพืช คือ กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ให้คัดกรองกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยกระดับ (ปีดำเนินการ 2559 – 2563) ที่มีศักยภาพตรงตามกรอบกลยุทธ์การขับเคลื่อน 4 แนวทาง ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) พัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานรองรับ 3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า 4) เชื่อมโยงการตลาดและการตลาด เพื่อนำมาเข้าร่วมดำเนินการในกลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก เป้าหมาย 100 ตำบล โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือก 46 ตำบล ที่มีศักยภาพเข้าร่วม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และแมลงเศรษฐกิจ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ (ตำบล) โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตของกลุ่มเกษตรกร เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ การบริหารงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในเข้มแข็งตามหลักเจตนารมณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” อย่างยั่งยืนต่อไป

จ.จันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร



นายวิสุทธิ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นและมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ร่วมกิจกรรม วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ทั้งนี้ ปัญหามลพิษนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกกันว่า ฝุ่น PM2.5 ซึ่งไม่ว่าเราจะเปิดสื่ช่องทางใด ก็จะมีพบข่าวนี้อยู่เสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบไม่มากนักเมื่อมองในภาพรวมของประเทศ เพราะการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกษตรกร มีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ให้เกษตรกรมีความเข้าใจและตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุมาเพิ่มมูลค่า มีรายได้ และลดต้นทุนการผลิต จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในครั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การฝึกอบรมต่อซังข้าว การปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีและกิจกรรมสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งสอดคล้องกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำเกษตรกรและนักวิชาการเกษตร และผู้ร่วมงานร่วมเดินรณรงค์ไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำผู้ร่วมงานร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในพื้นที่แปลงนาสาธิตของเกษตรกร

NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND หน้าหลัก **หม**

เกษตรกรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแคคตัส Young Smart Farmer ตำบลในควน

13 ส.ค. 2566  views 113

    



นายนนท์ นานพ เกษตรอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงแคคตัส ของนายสิริวิชญ์ มากแก้ว Young Smart Farmer หมู่ที่ 5 ตำบลในควน อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เกษตรกรรายดังกล่าว ปลูกและเพาะเลี้ยงแคคตัสในโรงเรือนโดยเน้นปลูกและเพาะเลี้ยงแคคตัสสายพันธุ์อิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) ที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์เป็นลูกผสมทำให้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากต้นเดิม ทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสัน มีราคาจำหน่ายตั้งแต่หลักสิบถึงหลักหมื่นบาท/ต้น ซึ่งเกษตรกรจะจำหน่าย กระบองเพชรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยส่วนใหญ่จะส่งจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น/สเปน/เวียดนาม/ฟิลิปปินส์/เกาหลีใต้ เป็นต้น

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผ่านทางอินสตาแกรม southernstarvalley_store หรือติดต่อ โทรศัพท์ 097-9261919

วช. ร่วมกับ จ. นครศรีธรรมราช เปิดตัว “กาแฟ ลิซล” นครศรีธรรมราช ถู Soft Power ฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย



นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล ร่วมกันเปิดตัว “กาแฟลิซล (SICHON)” ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟเขาหัวช้าง – สีชิตสู่ตลาดกาแฟคุณภาพ การเปิดตัว “กาแฟลิซล (SICHON)” ในวันนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. เข้าร่วมในพิธีเปิดตัว และมี ประธานและกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ “คนทำกาแฟลิซล” หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน ภาควิชาประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุทิน ทองเต็ม กำนันตำบลสีชิต อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า คนสิชล รักถิ่นและมีความภาคภูมิใจในการทำกาแฟอย่างช้านานและการที่ วช. มทร.ศรีวิชัย และรัฐบาลให้ความสำคัญกับกาแฟลิซล ถือเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็น การสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟ จนทำให้ชาวสวนกาแฟได้ลืมตาอ้าปากกันอีกครั้งหนึ่ง

นายกิตติณพงค์ วงศ์เลี้ยง เกษตรอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมที่จะผลักดันกาแฟลิซลให้เป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมีความเชื่อมั่นว่า วช. และ มทร.ศรีวิชัย จะทำให้กาแฟลิซลเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และที่สำคัญ เป็นเกียรติภูมิของอำเภอสิชลตลอดจนจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะต่อไป



เกษตรจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการที่จะพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล

18 ธ.ค. 2566



Views 367



นางดวงสมร พฤตฉนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการที่จะพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงการที่จะพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ 2024 จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดความรู้การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตอาหาร การผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของบริษัทญี่ปุ่นโดยมีหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี